
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 628  —  372. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um innflutning á skordýraeitri.

Frá Össuri Skarphéðinssyni.

1. Liggja fyrir einhverjar upplýsingar um innflutning á DDT eða öðrum tegundum skor-
dýraeiturs sem innihalda lífræn þrávirk efni á árabilinu 1950–60?

2. Ef svo er, hve mikið magn var flutt inn á tímabilinu og til hvaða verkefna?

Skriflegt svar óskast.


